



## กรอบคุณธรรม

หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดนครนายก พ.ศ. ๒๕๖๒

### วัตถุประสงค์

กรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดนครนายก จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดกรอบการปฏิบัติตัวและการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม ข้อจำกัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม และความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประพฤตินภายใต้กรอบความประพฤติที่พึงงามและเพื่อเป็นการยกฐานะและควมมีศักดิ์ศรีของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดนครนายกให้ได้รับการยกย่องและยอมรับปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงธรรม ความเป็นอิสระและมีคุณภาพ

### แนวทางปฏิบัติ

หลักปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดนครนายกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระ เป็นไปด้วยความเที่ยงธรรม ปราศจากความลำเอียงและสามารถบรรลุเป้าหมาย เป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่วางไว้ โดยได้จัดทำแนวทางปฏิบัติตามกรอบคุณธรรม ดังนี้

#### ๑. ความเป็นอิสระ

หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด นครนายก รายงานผลการปฏิบัติงานตรงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกและปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยปราศจากการแทรกแซง เป็นอิสระจากอิทธิพลอื่นใดในการกำหนดขอบเขตการตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบ และการรายงานผลการตรวจสอบ

#### ๒. ความเที่ยงธรรม

ผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดนครนายก ต้องรวบรวมข้อมูลประเมินผลและรายงานผลการตรวจสอบภายในด้วยความเที่ยงธรรม และต้องทำหน้าที่ประเมินอย่างเป็นธรรมในทุก ๆ สถานการณ์ มีทัศนคติที่ไม่ลำเอียงหรืออคติไปทางหนึ่งทางใด และไม่ปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตัวหรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอื่นเข้ามามีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติงานและให้หลีกเลี่ยงในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด ๆ

#### ๓. ข้อจำกัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม

ผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดต้องไม่ประเมินงานที่ตนเองเคยมีหน้าที่รับผิดชอบมาก่อน ซึ่งอาจสูญเสียความเที่ยงธรรมได้ ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใดๆ ในอันที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของทางราชการ และกรณีมีเหตุหรือข้อจำกัดที่จะทำให้การปฏิบัติงานขาดความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม ต้องเปิดเผยเหตุหรือข้อจำกัดดังกล่าว ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบก่อนการปฏิบัติงานนั้น

๔. ความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ

ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องมีความระมัดระวังรอบคอบในการใช้และรักษาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานและต้องไม่นำข้อมูลต่าง ๆ ไปใช้แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและจะไม่กระทำการใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายและประโยชน์ของทางราชการ

กรอบคุณธรรมนี้ ให้ผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดนครนายกทุกคนถือปฏิบัติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

เห็นชอบ



(นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก